



ANP กล่าวว่า ราคาเอทานอลในรัฐเซาเปาโลและรัฐ Goais แข่งขันราคากับน้ำมันได้มากขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อน แต่ราคาน้ำมันกลับแข่งขันได้ดีกว่าในอีก 24 รัฐของบราซิลรวมทั้ง the Federal District จากการสำรวจของ ANP พบว่า ในเซาเปาโล ราคาเอทานอลอยู่ที่ 68.63% ของราคาน้ำมัน ซึ่งลดลงจาก 69.95% ของราคาก่อนหน้า

Reuters รายงานว่า จำนวนการปลูกอ้อยใหม่ในภาคกลางตอนใต้ที่เพิ่มขึ้นและภาวะอากาศขณะนี้อาจจะทำให้ผลผลิตของอ้อยเฉลี่ยปี 2012-2013 เพิ่มขึ้นได้ 7% ผู้อำนวยการด้านเทคนิคของ Unica ให้ข้อสังเกตว่า ภาวะอากาศที่ดีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและจากพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกกระต๊อบปกติในปีนี้จะทำให้ Yield อ้อยปี 2012/13 ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีก 4-5 ตัน/เฮกเตอร์ ถ้าเทียบกับฤดูที่ที่แล้ว ซึ่ง yield อ้อยปี 2011/12 ได้น้อยกว่า 70 ตัน/เฮกเตอร์ ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ภาคกลางตอนใต้เคยทำได้ อยู่ที่ 87 ตัน/เฮกเตอร์

## เม็กซิโก

กระทรวงเศรษฐกิจเม็กซิโกมีแผนจัดสรรโควตานำเข้าน้ำตาล 250,000 ตัน ภายใน 20 วันข้างหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้อัตราค่าน้ำตาลในประเทศสูงขึ้น จากความกังวลในอุปทานน้ำตาล ซึ่งต่างจากโควตานำเข้าก่อนหน้านี้ที่กระทรวงได้อนุมัติล่วงหน้าก่อนเกิดการขาดแคลนเพื่อไม่ให้ตลาดผันผวนจากความไม่แน่นอน เมื่อเร็วๆ นี้รัฐบาลของเม็กซิโกลดประมาณการผลผลิตน้ำตาลปี 2011/12 จาก 5.3 ล้านตัน เป็น 5.1 ล้านตัน

ประธานสหภาพชาวไร่อ้อยแห่งชาติกล่าวว่า ฝนฤดูหนาวที่ตกลงมาในรัฐที่มีการปลูกอ้อยไม่กระทบกับอ้อยในปัจจุบัน และจะช่วยการเติบโตของอ้อยที่จะเก็บเกี่ยวในปี 2012/13 ตามที่ Inifap (สถาบันป่าไม้ เกษตร และปศุสัตว์แห่งชาติ) ฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่ปลูกอ้อยในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ส่งผลให้คุณภาพอ้อยลดลงและปริมาณน้ำตาลก็ลดลง

ในฮอนดูรัส ผู้ผลิตน้ำตาลเชื่อว่าสถานการณ์ของผลผลิตน้ำตาลของสหรัฐฯ และเม็กซิโกจะเป็นโอกาสให้ฮอนดูรัสส่งออก และคาดว่าโควตาน้ำตาลสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 10,700 ตัน จะเพิ่มเป็น 2 เท่า เพราะสหรัฐฯ ถูกบีบให้เพิ่มโควตานำเข้า {กรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลฮอนดูรัสกล่าวว่า} “เราคิดว่าจะได้รับโควตาเพิ่มขึ้น 2 เท่า และสามารถส่งออกน้ำตาลเพิ่มเติมได้ประมาณ 20,000 ตัน หากสหรัฐฯ ต้องการ”

## อินเดีย

รายงานจากเจ้าหน้าที่กระทรวงอาหารว่า นอกจากยอดส่งออกในปีการผลิตนี้ภายใต้ OGL งวด 2 จำนวน 1 ล้านตัน ที่รัฐบาลอินเดียอนุญาตเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ยังไม่ได้ประกาศแล้ว รัฐบาลยังอนุมัติให้ส่งออก 116,000 ตัน ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าทุนด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าว

